

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑๑-๑๓

# รับพระบรมราชโองการ 'บิกตัว' แจง เก้าอี้นายกอยู่ในขั้นตอน

ยื่นเฟซบุ๊กสร้างขั้วคดียัง  
นักวิชาการขอคืนพื้นที่  
'พท.' รายงานตัวอีกชุด  
ตร. เล็งยกชั้นกระทรวง  
ดับฟ้าตัดใหญ่ดีเอสไอ

'ประยุทธ์' เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้า คสช. ย้ำบ้านเมืองมีปัญหา  
ต้องยุติให้ได้ ให้ประชาชนทำความเข้าใจกับการปฏิบัติ  
การของทหาร ตร. ยุบสำนักงานตามโครงสร้างปฏิรูป  
เสนอตั้งเป็น 'กระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ'

(อ่านต่อหน้า 13)



## บิกตู

### ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคสช.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ใจความดังนี้

“ด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำความกราบบังคมทูลว่า เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุจลาจล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คณะทหารและตำรวจ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

“ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศชาติและความสมานฉันท์ของประชาชน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เป็นต้นไป”

“ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน”

### ‘บิกตู’เปิดใจหลังโปรดเกล้าฯ

ต่อมาเมื่อเวลา 11.15 น. ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้เปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกล่าวว่า วันนั้นนั้นได้เสร็จพิธีรับประกาศพระบรมราชโองการในการทรงแต่งตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

“ทั้งนี้ ผมกราบพระบาทและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ภายสัถย์ปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการปฏิบัติตามประเพณีที่เคยปฏิบัติตามมาทุกครั้ง ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและไม่ปกติ จากนั้นไปถือว่าเป็นการบริหารราชการภายใต้พระบรมราชโองการและเป็นไปตามกฎหมาย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า การบริหารราชการของ คสช. ภาระสำคัญที่สุด คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเตรียมข้อกฎหมายทุกเรื่อง และเตรียมการสู่อำนาจจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลและรับผิดชอบภาคปฏิรูปในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งและกระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตได้ นำสู่เป็นประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี และถาวร ปราศจากความขัดแย้ง ระหว่างนี้ การบังคับใช้กฎหมายทุกอย่างยังเข้มข้นเท่าเดิม หรืออาจจะมากกว่าเดิมหากมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น มีการขัดแย้งคือดี

### เข้าใจดีถึงกระบวนการปชต.

“บ้านเมืองเรามีปัญหา เราจะต้องยุติปัญหาให้ได้ พวกเราได้มุ่งหวังในการเข้าสู่อำนาจ เพื่อมีอำนาจ มีประโยชน์ แต่มันมีเหตุผลและความจำเป็นที่ได้กล่าวไปหลายครั้งแล้ว ขอความร่วมมือจากประชาชนที่รักทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขอเวลาทำความเข้าใจกับสถานการณ์กับการปฏิบัติการของพวกเราเวลานี้ เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เราเข้าใจดีถึงกระบวนการ

ประชาธิปไตย ทั่วโลกทำอยู่ และเราก็เป็นอยู่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า ในส่วนของความร่วมมือสื่อมวลชนคนหนึ่งด้วยว่า สื่อต้องไม่ขยายความขัดแย้ง เฟซบุ๊กอย่าสร้างคอมเมนต์ขึ้นในสิ่งที่สร้างความขัดแย้ง ถ้าจำเป็นจะเรียกตัว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ตอนนี้เริ่มมีการประท้วง อยากจะกลับไปสู่อันเก่าใช่หรือไม่ ตามประชาชนในชาติ ถ้าต้องการอย่างนั้นก็ควรใช้กฎหมาย การดำเนินการอะไรก็ตาม จะต้องนำขึ้นสู่ศาลทหาร เฉพาะการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะดำเนินการด้วยกฎหมายปกติก็ไม่ได้ ไม่อยากให้สังคมโจมตีประณามเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อีกต่อไปว่าเราได้ทำอะไร ซึ่งเราก็ทำตามกระบวนการยุติธรรม

### ยังมีอำนาจต้องทำให้ตัวเองเล็กลง

หลังแถลงข่าวเสร็จสิ้น พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ถามถึงการบริหารงานในอนาคตจะต้องมีนายกรัฐมนตรี หรือว่าจะควบตำแหน่งเป็นนายกฯหรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอบว่า “ทำไม ทำไมต้องควบ ตามอย่างนี้ มันยังไม่ถึง”

เมื่อถามว่าหลายคนอยากรู้ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “มันอยู่ในแผนการอยู่แล้วนะ ใจเย็นๆ จะ มี มันต้องมี อย่างไร มันต้องมี”

เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงว่าอย่างไรต้องมี นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “มันอยู่ในแผนการอยู่แล้วนะ ใจเย็นๆ จะ มี มันต้องมี อย่างไร มันต้องมี”

เมื่อถามว่าทำอย่างไรต้องมีคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “มีนายกรัฐมนตรี คนเดียว ไม่มี คณะรัฐมนตรีจะเป็นไปได้หรือไม่ ก็ต้องมีมัน ย้อนกลับไปดูเก่าๆ เขาทำอย่างไร ต้องมีแนวทาง อยู่บ้างแล้ว บางอย่างก็มีอาจจะคล้ายคลึง บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม การให้อำนาจต้อง



**ประกาศ**  
แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

**ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.**

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำความกราบบังคมทูลว่า เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุจลาจล สัมผัสระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและอื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คณะทหาร และตำรวจ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศไทยและความผาสุกของประชาชน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙  
ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ผู้บัญชาการทหารบก

ระมัดระวัง การมีอำนาจมาก บอกไปแล้วว่ายังมีอำนาจมาก ยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลง อย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วจะทำได้ทุกอย่างไม่เคยคิดอย่างนั้น"

**ถูกถามจะเป็นนายกฯหรือไม่**

เมื่อถามว่า การตั้ง ครม.หรือนายกฯ จะมีภายในเร็วๆ นี้หรือไม่ เพราะจะได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประเทศ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "วันนี้ข้าพเจ้ามาหลายวันแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะ คสช. เมื่อถามว่า ท่านเป็นนายกฯเองเลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "มันอยู่ในขั้นตอน ยังไม่รู้ก็รอดู ใจเย็น อยากรับเองไหมล่ะ อยากรับไหมพอแล้ว ขอขอบคุณครับ"

เมื่อถามว่าจะใช้เวลาอีกเท่าไรถึงจะมีการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า งานกว่าเหตุการณ์จะยุติ

**ชิมใช้กม.จัดการกลุ่มต้าน**

พ.อ.วินัยกล่าวว่า กรณีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐประหารนั้น ยืนยันว่าสภาพบ้านเมืองยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ยังมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงสูงสุด ฐานความผิดจะรุนแรง อยากรอประชาชนให้หยุดการดำเนินการดังกล่าว พบว่าการเคลื่อนไหวมี 2 แบบ กลุ่มแรก คสช.มีความเข้าใจว่าเป็นการแสดงออกต้องการประชาธิปไตย ส่วนกลุ่มที่สอง เคลื่อนไหวมีนัยยะแอบแฝง มีการ

ปลุกปั่น ปลุกระดม ซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งสองแบบผิดกฎหมาย โดยจะใช้มาตรการเบาหรือหนักนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

**แจงปล่อยตัว'ยิ่งลักษณ์'แล้ว**

พ.อ.วินัยกล่าวว่า คสช.ได้ปล่อยตัว น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องมีทหารควบคุมดูแลหรือไม่ นอกจากนี้การเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมยังมีตัวเลขแน่ชัด แต่ทุกคนที่เรียกมีความเกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งทางตรงและอ้อม โดยติดตามจากทัศนคติที่มีความเห็นนำไปสู่ความรุนแรง ด้านแกนนำ กปปส. ที่มีการปล่อยตัวแล้วไม่สามารถไปไหนได้เพราะมีรูปคดีเกี่ยวกับระบบยุติธรรมเดิม ทั้งนี้ การควบคุมตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถเปิดเผยได้มาก ไม่อยากให้เป็นกระแสมาก ทั้งนี้การเรียกรายงานตัวจะมีอยู่ 3 กลุ่ม และกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวก็เพื่อปรับความเข้าใจจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน

**'เยาวภา'ถูกปล่อยตัวเช่นกัน**

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงใหม่ ว่า ได้รับการยืนยันจากคนใกล้ชิดครอบครัวตระกูลชินวัตรว่านางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจี๊แจง อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 3 พท. ที่ถูกคำสั่งของ คสช. ให้เข้ารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในคำสั่งเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว นั้น เจ้าหน้าที่

ทหารได้ทำการปล่อยตัวแล้ว โดยคนในครอบครัวรายหนึ่งแจ้งว่า "ครอบครัวเราสบายดี ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง"

**เสนอปรับการแต่งตั้งอธิบดีเอสไอ**

นายกิตติพงษ์กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะตำแหน่งของอธิบดีเอสไอต้องสร้างหลักประกันการทำงาน เริ่มจากระบบการได้มาของตำแหน่งอธิบดี ควรปรับคล้ายกับการคัดเลือกของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแต่งตั้งด้วย ไม่ใช่มีแต่พนักงานเมือง เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความต้องการของประชาชน ยืนยันว่าจะปรับปรุงให้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของ ก.ต.ช. และขอปฏิเสธว่า การปรับปรุงการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่ให้เอสไอเป็นซูเปอร์กรม เพราะกรณีดังกล่าวเป็นประโยชน์เฉพาะหน่วยงานไม่ใช่ประชาชน

นายกิตติพงษ์กล่าวด้วยว่า จะเสนอ คสช. เรื่องการพัฒนาระบบปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง หัวหน้า คสช.จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูป เห็นว่า คสช.จะให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปและส่วนตัว ยังยืนยันว่าไม่ได้รับการทาบตามให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ส่วนการดำรงปลัดกระทรวงยุติธรรมของตน โดยในช่วง 60 วัน ตามกรอบของกฎหมายระหว่างการโยกย้ายตำแหน่งนั้น จะยังคงทำหน้าที่เพื่อวางแผนทางการทำงานและจัดระบบที่เหมาะสมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเกือบครบ ขาดเพียงผู้ติดตามราชการอื่นๆ อาทิ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี และ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รักษาการอธิบดีเอสไอ โดยในส่วนของเอสไอ ส่งนายเพิ่มพูน พิ้งประสิทธิ์ รองอธิบดีเอสไอมาประชุมแทน

**'ชัชวาลย์'จัดประชุมเอสไอ**

ที่เอสไอ อาคารปิ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร. รักษาการอธิบดีเอสไอ ได้เรียกประชุมผู้บริหารเอสไอ โดยมีรองอธิบดีเอสไอ ผู้บัญชาการสำนักคดี และผู้อำนวยการศูนย์ประสานคดีต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ให้ทำความเข้าใจผู้บังคับบัญชา ย้ำให้ทำหน้าที่ไม่มีนโยบายอะไรใหม่ ทำอย่างไรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ อะไรก็ได้ที่ทำให้ตำรวจมีคุณธรรมมากขึ้น อะไรจะทำให้ตำรวจมีศักดิ์ศรี บางอย่างตามนโยบายก็ต้องปรับเปลี่ยน ถามว่าที่ปรับเปลี่ยนใช้หลักอะไร บางทีก็มีปัจจัยหลายอย่างในภาวะแบบนี้ ก็ให้ไปทำหน้าที่ กระแสสังคมจะตอบกลับเอง

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 27 พ.ค. 2551 หน้า 13



**ห**ลับ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ประกาศยึดอำนาจ เมื่อเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี "บิ๊กตู" เป็นหัวหน้า คสช. และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทั้ง ผบ.สส.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. และ ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้า

งานในอันดับต้นๆ ที่ คสช.ต้องดำเนินการ นั่นคือการจัดทัพข้าราชการระดับสูงใหม่ โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ ด้วยเหตุเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเหมาะสมกับสถานการณ์ (ความไว้วางใจ)

ดังนั้น วันที่ 24 พฤษภาคม คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 9/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และให้รักษาราชการแทน จึงออกมา

คำสั่งระบุว่า "เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1.ให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน โดยให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม"

เป็นที่รู้กันว่า "บิ๊กแป๊ะ-พล.อ.นิพัทธ์" นั้นขึ้นเป็นปลัดกลาโหม ในรัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่น

ในหัวงที่ "ยิ่งลักษณ์" ถูกมือบ กบปส.ไล่ล่า ก็ยังมีสำนักงานปลัดกลาโหมเป็นที่ทำงานให้อุ่นใจได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ คสช.อาจไม่วางใจและเกรงว่าจะกระทบต่อการปฏิบัติการด้านต่างๆ จึงต้องดึง "บิ๊กแป๊ะ" พ้นจากเก้าอี้ไป

24 พฤษภาคม วันเดียวกัน ก็มีคำสั่งให้ "บิ๊กตู-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว" ผบ.ตร. ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ และให้ "บิ๊กก๊วย-พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" รอง ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบ.ตร. (รวิท.ผบ.ตร.)

แม่ "บิ๊กก๊วย" จะเป็นรองหัวหน้า คสช. แต่หาใช่หลักประกันว่า ตำแหน่ง ผบ.ตร.จะมั่นคง

"บิ๊กก๊วย" เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 29 แม่ไม่ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ตท.) แต่ได้รับเกียรติให้ร่วมรุ่น ตท.13 และเคยเป็นประธานรุ่น ตท.13 เป็นนายตำรวจครบเครื่อง สมัยรับตำแหน่ง ผบ.ช.ภ.9 บัญชาการภารกิจดับไฟใต้ มีคอนเนกชันอันดีกับคนในพรรคประชาธิปัตย์ แต่ถูกเลือกเป็น ผบ.ตร.ในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เมื่อมีมือบ กบปส.ออกมาต่อต้านรัฐบาล "บิ๊กก๊วย" ต้องนำทัพตำรวจดูแลสถานการณ์ แต่ก็ถูกมองว่าตำรวจปกป้องรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" อย่างเต็มที่ แม่ "บิ๊กก๊วย" จะวางตัวเป็นกลาง แต่ก็ไม่อาจคุมบิ๊กสิริกักระดับ ผบ.ช.ได้ คสช.จึงเกรงว่า บิ๊กสิริกั

บางคนอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดึง "บิ๊กก๊วย" พ้นจากเก้าอี้ ผบ.ตร.

เหตุที่ คสช.เลือก "บิ๊กก๊วย" เพื่อนำร่วมรุ่น นรต. 29 ของ "บิ๊กก๊วย" มาคุมแทน ไม่เพียงเพราะเป็นรอง ผบ.ตร.อาวุโส ลำดับที่ 1 แต่ยังมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับหัวหน้ามาจตรงข้ามรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์"

"บิ๊กก๊วย" เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็น ผบ.ตร. ซึ่ง พล.ต.อ.พัชรวาทเป็นน้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ทบ. และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ "บิ๊กตู" และกองทัพให้ความเคารพเกรงใจ

"บิ๊กก๊วย" เป็น พล.ต.อ.ดิกรี้ ดร. โดดเด่นในด้านบริหาร ด้านวิชาการ เป็นมือชပ်เคลื่อนที่รูปตำรวจหลายสมัย เคยมีชื่อเป็นแคนดิเดตว่าที่ ผบ.ตร.หลายครั้ง กระทั่งรัฐประหารครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจาก คสช.ให้รั้ง รท.ผบ.ตร. เพื่อจัดทัพสิริกัใหม่

หลัง คสช.ย้าย "บิ๊กก๊วย" ไม่กี่ชั่วโมง "บิ๊กก๊วย" ในฐานะ รท.ผบ.ตร. ก็ออกคำสั่งย้ายผู้บัญชาการหน่วยหลัก 8 นายที่เติบโตในยุครัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" มาช่วยราชการที่ คบก.ตร. เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นใต้น้ำ เข็มชื่อ 8 บิ๊กสิริกัที่ถูกดึง คนแรก "บิ๊กแจ๊ต-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง" ผบ.ชน. สายตรง

คนแดนไกล และน้องเลิฟของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง คีย์แมนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นขุนเรือสายบุญในหัวงรัฐบาลเผด็จกัฎตมือบ กบปส.

คนที่ 2 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบ.ช.สตม. สายตรงคนแดนไกลเช่นกัน ที่ถูกกบปท.ไว้เพราะคุมตรวจคนเข้าเมืองทุกทางเข้าออกประเทศ ในหัวงเปลี่ยนอำนาจ จึงถูกเปลี่ยน คนที่ 3 พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบ.ช.ภ.1 สายสัมพันธ์รัฐบาลแม่บัก เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คนที่ 4 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบ.ช.ภ.2 สายตรง เจ้แดง-นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

คนที่ 5 พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง ผบ.ช.ภ.4 สายสัมพันธ์ใกล้ชิดคนแดนไกลเช่นกัน คนที่ 6 พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบ.ช.ภ.5 สายตรง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และ "เจ้แดง" คนที่ 7 พล.ต.ท.หาญพล นิตยวิบูลย์ ผบ.ช.ภ.7 สายตรง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ และสุดท้าย พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง ผบ.ช.สันติบาล สายตรง "บิ๊กก๊วย" ที่คุมการข่าว เมื่อหัวงเปลี่ยนจึงถูกเปลี่ยน

ฟากที่ถูกวางตัวรับตำแหน่งแทน คนแรก "บิ๊กแป๊ะ-พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา" ผู้ช่วย ผบ.ตร. ควบ รท.ผบ.ช.น. สายสัมพันธ์ไม่ธรรมดา



**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 27 พ.ค. 2557 หน้า 6

## ให้โอนคดี'อภิสิทธิ์'ฟ้องรพ.กท. ปลดจากทหารไปศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คดีหมายเลขดำที่ 2900/2555 ที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี กรณีออกคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1163/2555 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้ปลด ร.ต.อภิสิทธิ์ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531

โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ได้วินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม โดยให้เหตุผลว่า เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดี สืบเนื่องมาจากคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1163/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ปลด ร.ต.อภิสิทธิ์ ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามคำให้การว่า ขณะ ร.ต.อภิสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว ได้นำใบสำคัญ สด.9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายไป ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ จนทำให้เจ้าหน้าที่สัสดีหลงผิด ออกใบสำคัญ สด.3 ขึ้นทะเบียนกองประจำการให้แก่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงมีคำสั่ง

ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.2476 และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ บรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2502 ประกอบข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 พ.ศ.2482 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482 ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งเป็นข้อบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 กรณีจึงเป็นเรื่องวินัยทหารตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

นายไพโรจน์ มินเต็น โฆษกศาลปกครอง ชี้แจงว่าเมื่อคู่กรณีในคดีมีการโต้แย้งเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาล ขั้นตอนการพิจารณาจะตกเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สุดท้ายคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯจะเป็นผู้ชี้เป็นรายคดีไป โดยไม่อาจที่จะอุทธรณ์ได้อีกแล้ว คดีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ชี้ว่าคดีนี้ให้มีผลผูกพันอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมแต่เพียงศาลเดียว

แต่คนที่มิชอบมากที่สุดคือนายสุเทพ เพราะมีข้อหาพร้อมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล จากกรณีสังสลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี 2553 ด้วย

“ระหว่างที่พวกผมและแกนนำ กปปส.ถูกคุมตัวอยู่ในค่ายทหาร ได้รับการปฏิบัติและดูแลจากทหารเป็นอย่างดี เพียงแต่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ ติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เท่านั้น ขั้นตอนหลังจากรายงานตัวเสร็จหวังว่าจะได้รับประกันตัวและจะได้กลับบ้าน” นายเอกนัฏกล่าว

นายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำกลุ่ม คปท. กล่าวจากนี้เป็นหน้าที่ของอัยการในการนำตัวส่งฟ้องศาล เบื้องต้นเตรียมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะใช้หลักทัณฑ์โทษในการประกันตัวผู้คดีที่คลข.มีประกาศให้คดีความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 113 รวมทั้งคดีความที่ต่อเนื่องกันอยู่ในขอบเขตการพิจารณาของศาลทหาร แต่คดีของแกนนำ กปปส.และ คปท.เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประกาศของ คลข. จึงอยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาตามเดิม

**อัยการฟ้องเทือกสังฆาประชาช.**

นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของนายสุเทพ เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทำบันทึกคำให้การของนายสุเทพ ในคดีที่อัยการสั่งฟ้องในข้อหาพร้อมกันเป็นกบฏเสรีจลันเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว ยื่นเงินสด 1 แสนบาทต่อพนักงานสอบสวน เพื่อขอปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน เบื้องต้นทางดีเอสไออนุญาตให้ประกันตัวนายสุเทพแล้ว หลังจากนี้อัยการจะยื่นฟ้องนายสุเทพในคดีสังฆาประชาชนต่อศาลอาญา

นายนันท์ศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่า กระบวนการขั้นตอนในครั้งนี้อยู่ไม่ใช่ว่าการส่งตัวฟ้องในชั้นอัยการ เพียงแต่อัยการได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ เพื่อให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาและทำบันทึกคำให้การประกอบในสำนวนคดี อย่างไรก็ตามภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารนำตัวแกนนำ กปปส.มาส่งมอบให้ อัยการยื่นฟ้องนายสุเทพต่อศาลอาญาเฉพาะข้อหาพร้อมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล จากกรณีสังสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช.เมื่อปี 2553 เท่านั้น และไม่คัดค้านการประกันตัว ให้อยู่ในดุลพินิจของศาล

**1 แสนประกันเทือกข้อหากบฏ**

“ข้อหาพร้อมกันก่อกบฏนั้น พนักงานสอบสวนดีเอสไอสอบปากค่านายสุเทพเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพนักงานสอบสวนดีเอสไออนุญาตให้นายสุเทพประกันตัวไปในวงเงิน 1 แสนบาท สำหรับผู้ต้องหาพร้อมกันเป็นกบฏคนอื่น ๆ นั้น พนักงานสอบสวนดีเอสไอกำลังดำเนินการสอบปากคำให้เสร็จสิ้น” นายนันท์ศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นทหารพร้อมตำรวจคุมตัวนายสุเทพเดินจากสำนักงานอัยการสูงสุดไปยังอาคารศาลอาญาซึ่งอยู่ใกล้กัน นายสุเทพมีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งมารอให้กำลังใจนายสุเทพพร้อมช่อดอกไม้จำนวนมาก ต่างตะโกนว่า “ก้านัน สู้ สู้”

**ศาลรับฟ้องคดีสังฆาประชาชน**

เวลา 12.20 น. ที่ศาลอาญา พ.ต.ท.พิชิต นนทสุวรรณ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำการหรือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83 และ 84 กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 7 เมษายน-19 พฤษภาคม 2553 ต่อเนื่องกัน จำเลยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำ อ.4552/56 ข ร่วมกันกระทำความผิดโดยร่วมกันใช้หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยทหารต่างๆ ใช้อาวุธปืนชนิดร้ายแรง ปฏิบัติการผลักดัน ความคุมพื้นที่ เข้ายึดสลายการชุมนุมตามคำสั่งของจำเลยกับพวก ทำให้เห็นได้ว่าจำเลยกับพวกประสงค์ต่อผล ปรากฏว่ามีผู้ถึงแก่ความตายถึง 98 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2555 พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งข้อหาและสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำ อ.1375/57 และสอบคำให้การจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยแถลงปฏิเสธต่อสู้คดี ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 28 กรกฎาคม



### วาง 6 แสน 'สุเทพ' ได้ประกัน

จากนั้นนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของ นายสุเทพ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือ วางหลักทัณฑ์ เป็นสัญญาเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย มูลค่ากว่า 6 แสนบาท

ต่อมาเวลา 14.20 น. ศาลอาญาได้สั่ง อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสุเทพได้ โดย ตีราคาประกัน 6 แสนบาท แต่สั่งขังเป็นเวลา 15 วันทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลอนุญาตให้ ปล่อยตัวชั่วคราว นายสุเทพ เดินทางจากตัว อาคารศาลอาญา โดยมีเจ้าหน้าที่ยามเฝ้าพร้อมกับ โบกมือทักทายมวลชนที่มาให้กำลังใจ และกล่าว เพียงสั้นๆว่า "ขอบคุณ" โดยขอให้สัมภาษณ์ ใดๆ จากนั้นทหารควบคุมตัวนายสุเทพขึ้นรถ กระบะสีเหลืองโตโยต้า สีดำ ทะเบียน ฎศ 6542 กรุงเทพมหานคร ออกนอกพื้นที่ศาล ไปทันที โดยมีรถทหารขับตามไปด้วย ขณะที่ บรรยายภาศโดยรอบศาลอาญา มีทหารพร้อม ตำรวจดูแลควบคุมฝูงชนดูแลความเรียบร้อยโดย รอบพื้นที่อย่างเข้มงวด

### แกนมือวาง 1 แสน ได้ประกัน

นายสวัสดิ์ ยื่นขอขยายหลังศาลให้ประกัน ว่า ศาลพิจารณาดูแล้วเห็นว่านายสุเทพไม่มี พฤติการณ์หลบหนี ไม่มีเหตุไปยุ่งเหยิงกับพยาน หลักฐาน และไปถูกคุมตัวขึ้นพนักงานสอบสวน และไม่มีเหตุอันควรร้ายแรงใดๆ ประกอบกับ โจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจึง อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ทั้งนี้ หลังจากที่ นายสุเทพได้รับประกันตัวจากศาลแล้ว นาย สุเทพจะถูกปล่อยตัวทันที โดยไม่ต้องถูกควบคุม ตัวตามคำสั่งของ คสช.อีก เช่นเดียวกับแกนนำ คนอื่นๆ ที่มีการวางตัวต่อพนักงานสอบสวน ดีเอสไอในคดีร่วมกันกบฏ ซึ่งพนักงานสอบสวน อนุญาตให้ประกันตัวโดยตีราคาประกันคนละ 1 แสนบาท

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 27 พ.ค. 2557 หน้า 13

# ทหารปล่อย 'สุเทพ' แล้ว 13 กบปส. ส่งฟ้องอัยการคดีกบฏ

**เทือกหน้กสุดเจออีกอ้อ  
สลาย 99 ศพ-ก่อการร้าย  
ทางเงินสด-ได้ประกันตัว**

'สุเทพ-12 แกนนำมีอบ' ปฏิเสธข้อหา กบฏ หลัง  
ทหารคุมส่งอัยการ วางหลักทรัพย์ 1 แสนได้  
ประกันตัวกลับบ้าน 'เทือก' ขึ้นศาลอาญาฐานสั่ง  
ฆ่าประชาชน ปฏิเสธขอลี้ภัย (อ่านต่อหน้า 6)



### รับช้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ถูกเจ้าหน้าที่ ทหารคุมตัวมายัง ศาลอาญาเข้ารับช้อหาคดี "99 ศพ" กรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง เมื่อปี 2553 ก่อนศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

## ต่อจากหน้า 1

### 13 กปปส.

#### คุม'เทือก-แกนมีอบ'ส่งอัยการ

เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 26 พฤษภาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทหารคุมตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) พร้อมแกนนำ กปปส. อาทิ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และนายถาวร เสนเนียม เป็นต้น รวมทั้งแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) เดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อกล่าวหาและทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา

ตามที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ พนักงานสอบสวน ดีเอสไอได้ขอหมายจับต่อศาลอาญาในช้อหา ร่วมกันเป็นกบฏและช้อหาอื่นๆ รวม 8 ช้อหา หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ตามกฎหมายอัยการศึก โดยมีคณะทำงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษร่วมพิจารณา กับพนักงานสอบสวนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพมีสีหน้าเรียบเฉย ใส่เสื้อแขนยาวลายทางสีฟ้า สวมกางเกงผ้าสีดำ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชุดเดิมในวันที่ถูกทหารควบคุมตัว ขณะที่แกนนำคนอื่นๆ พร้อมด้วยทนายความทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้ม แกนนำทั้งหมดใส่เสื้อผ้าตัวเดิมในวันที่ถูกควบคุมตัวเช่นเดียวกัน

#### แกนนำปฏิเสธช้อหากบฏ

นายเอกนัฏกล่าวว่า แกนนำ กปปส.ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำหลักเดินทางมาพบพนักงานอัยการครบทุกคน เพื่อรายงานตัวและให้การปฏิเสธช้อกกล่าวหาในคดีกบฏ โดยช้อหาหลักจะเป็นคดี ร่วมกันเป็นกบฏและช้อหาอื่นๆ รวม 8 ช้อหา

# ชงปฏิรูป DSI

# ปลดเคมือง

ไทยโพสต์ • “กิตติพงษ์” ชง คสช.ปฏิรูปดีเอสไอปลดเคมือง  
แนะที่มาของอธิบดีต้องมาจาก กก.คัดเลือกคล้าย ก.ต.ช. โฆษก  
คสช.รับ “วีรพล” เร่งส่งคายนาคำรวจจขานรับกระแสสังคม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปรับการทำงานให้เข้ากับระบบใหม่ภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยการประชุมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นผู้ที่ติดราชการอื่นๆ อาทิ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวิชาญ วิชาญสรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี และ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แต่ส่งนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอมาประชุมแทน

จากนั้นนายกิตติพงษ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเสนอเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ คสช.พิจารณาในช่วงปลายวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 เรื่องเร่งด่วนของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 1.การให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือยากจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยปัญหาและข้อพิพาทในชุมชน เช่น ในรูปแบบของยุติธรรมชุมชน รวมถึงการตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

2.การเสนอให้มีการปรับการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้มีความโปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่าย

การเมือง โดยเฉพาะตำแหน่ง  
ของอธิบดีเอสไอต้องสร้างหลัก  
ประกันการทำงาน เริ่มจากระบบ  
การได้มาของอธิบดีควรปรับ  
ให้มีมาตรฐานคล้ายกับการคัดเลือก  
ของคณะกรรมการนโยบาย  
ตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ต้องมี  
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแต่งตั้งด้วย  
ไม่ใช่มีแต่เนกการเมือง เนื่องจาก  
อำนาจหน้าที่ของอธิบดีเอสไอไม่  
ต่างจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
และ อ.ก.ต.ช.ที่มีนาระบบปฏิรูป  
กระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่  
การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส.ต.ช.) พล.ต.ต.อนุชา ร่มยะ  
เน็ทน์ รองโฆษก ส.ต.ช. เปิดเผยว่า  
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมผ่าน  
จอภาพระบบทางไกล (วิดีโอคอน  
เฟอเรนซ์) ไปยังกองบัญชาการ  
ต่างๆ หัวพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย  
กองบัญชาการตำรวจนครบาล,  
ตำรวจภูธรภาค 1-3, ส.ต.ช., กอง  
บัญชาการตำรวจปราบปรามยา  
เสพติด, สำนักงานตำรวจตรวจ  
คนเข้าเมือง และตำรวจตระเวน  
ชายแดน เพื่อรับทราบแนวทางการ  
ปฏิบัติราชการร่วมกัน ซึ่ง  
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  
รักษาการแทน ผบ.ตร. ได้สั่งการ  
ให้ทุกหน่วยเคร่งครัดการดูแล  
พื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อย และ  
การชุมนุมต่างๆ นั้นต้องอยู่ใน  
กรอบของกฎหมายและคำสั่ง รวมถึง  
กำชับให้ดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการ  
ฉ้อฉลละเมิดข้อต่ำนันตามขั้น  
ตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

พล.ต.ต.อนุชากล่าวถึง  
กระแสของการปฏิรูปตำรวจว่า  
พล.ต.อ.วัชรพลได้เน้นการกระจาย  
อำนาจ จะไม่เป็นศูนย์กลาง  
เพียงคนเดียว เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความ  
เข้มแข็ง โดยจะเร่งดำเนินการ  
ภายใน 4 เดือน เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของสังคม.

# ยุติธรรมลุยปฏิรูปดีเอสไอ ปลดการเมืองแทรกแซง

**“ปลดยุติธรรม”** เรียกผู้บริหารกระทรวง  
ประชุมด่วนชง “คสช.”ปฏิรูปดีเอสไอปลด  
จากการเมือง ลอกแบบก.ต.ช.แต่งตั้งอธิบดี  
ไม่ให้การเมืองคุมเบ็ดเสร็จ ขณะที่สุดช.  
เร่งปฏิรูปสนองสังคมภายใน 4 เดือน  
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวง  
ยุติธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เรียกประชุม  
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อประสาน  
งานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เมื่อวานนี้ (26 พ.ค.)  
โดยสาระสำคัญในการเรียกประชุมครั้ง  
นี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปรับการทำงาน  
อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

## ยุติธรรม

ให้เข้ากับระบบใหม่ภายใต้การบริหารของ  
คสช. นอกจากนี้ชี้แจงความหมายของการ  
ที่ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรี  
ซึ่งนายกิตติพงษ์ นอกจากยังเป็นปลัดกระทรวง  
ยุติธรรมยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ยุติธรรมอีกด้วย รวมถึงการแบ่งส่วนราชการ  
ให้กระทรวงยุติธรรมทำงานในฝ่ายกฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้  
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเกือบครบขาด  
เพียงผู้ที่ติดราชการอื่นๆ อาทิ พ.ต.อ.สีหนาท  
ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.ณรัชต์  
เศวตฉัตร อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ  
เสรีภาพ นายวิศิษฐ์ วิเศษมิตร อธิบดีกรม  
บังคับคดี และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์  
รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(ดีเอสไอ) โดยในส่วนของดีเอสไอ ส่ง  
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ  
มาประชุมแทน

**“กิตติพงษ์” ดันปฏิรูปดีเอสไอปลดการเมือง**  
นายกิตติพงษ์ เปิดเผยภายหลังการประชุม  
ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน  
ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเสนอเป็นนโยบาย  
เร่งด่วนให้คสช.พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป  
3 เรื่องเร่งด่วนของกระทรวงยุติธรรมประกอบ  
ด้วย

1.การให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือ  
ยากจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  
และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ  
ไกล่เกลี่ยปัญหาและข้อพิพาทในชุมชนเช่น

ในรูปแบบของยุติธรรมชุมชน รวมถึงการ  
ตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อเยียวยาประชาชนที่  
ได้รับความเดือดร้อน

2.การเสนอให้มีการปรับการทำงานของ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เพื่อให้มีความ  
โปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดย  
เฉพาะตำแหน่งของอธิบดีดีเอสไอต้องสร้าง  
หลักประกันการทำงาน เริ่มจากระบบการได้มา  
ของอธิบดีควรปรับให้มีมาตรฐาน คล้ายกับการ  
คัดเลือกของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่ง  
ชาติ(ก.ต.ช.) ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแต่งตั้ง  
ด้วย ไม่ใช่มีแต่เนกการเมือง เนื่องจากอำนาจ  
หน้าที่ของอธิบดีดีเอสไอไม่ต่างจากผู้บัญชาการ  
ตำรวจแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเป็นการคุยกันถึง  
หลักปฏิบัติเท่านั้น เพราะเชื่อว่าเรื่องดังกล่าว  
เป็นความต้องการของประชาชน ส่วนรูปแบบ  
ใดเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ยืนยันว่าจะ  
ปรับปรุงให้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของ ก.ต.ช.  
และขอปฏิเสธรว่าการปรับปรุงการทำงานครั้งนี้  
ไม่ใช่ให้ดีเอสไอเป็นซูเปอร์กรม เพราะกรณี  
ดังกล่าวเป็นประโยชน์เฉพาะหน่วยงานไม่ใช่  
ประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้จะเสนอเรื่อง  
การพัฒนาระบบปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

นายกิตติพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับหัวหน้า  
ส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าทุกคนยัง  
สามารถทำหน้าที่ได้ เพราะเป็นข้าราชการต้อง  
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจว่าช่วงเวลานี้  
เป็นช่วงเวลาสำคัญ หากจะมีการโยกย้ายสับ  
เปลี่ยนตำแหน่งใดๆ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ  
คสช.

ส่วนการดำรงปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ของตนนั้น เชื่อว่าในช่วง 60 วันตามกรอบ  
ของกฎหมาย ระหว่างการโยกย้ายตำแหน่ง

จนถึงวันที่ 2 ก.ค.นี้ จะยังคงทำหน้าที่เพื่อวาง  
แนวทางการทำงานและจัดระบบที่เหมาะสม  
ซึ่งต้องมีการรายงานข้อจำกัดดังกล่าวให้คสช.  
พิจารณาด้วย

**รักษาการอธิบดีดีเอสไอเข้าทำงานวันแรก**  
ด้านพล.ต.อ.ชัชวาลย์ ซึ่งรับหน้าที่รักษา

การอธิบดีดีเอสไอ ได้เรียกประชุมผู้บริหาร  
ดีเอสไอ โดยมีรองอธิบดี ผู้บัญชาการสำนัก  
ผู้อำนวยการศูนย์ต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญคดี  
พิเศษร่วมประชุม ซึ่งพล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าว  
เพียงสั้นๆ ว่าการเรียกประชุมยังไม่เป็นทางการ  
จึงยังไม่ขอให้สัมภาษณ์

ส่วนกรณีที่นายกิตติพงษ์เตรียมเสนอคสช.  
ปรับดีเอสไอให้ปลอดจากการแทรกแซงทางการ  
เมืองนั้น พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ยังปฏิเสธที่จะให้  
ความเห็น

## เร่งปฏิรูปสตช.สนองสังคมใน4เดือน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)  
พล.ต.ต.อนุช รมยะนันท์ รองโฆษก สตช.  
กล่าวถึงการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ว่าจะเน้นการกระจายอำนาจ สำนักงานตำรวจ  
แห่งชาติจะไม่เป็นศูนย์กลางเพียงที่เดียว เพื่อ  
ให้ทุกฝ่ายมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าว  
จะเร่งดำเนินการภายใน 4 เดือนนี้ เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการของสังคม

## กำชับหน่วยงานกทม.ปฏิบัติตามคำสั่งคสช.

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษก  
กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังการ  
ประชุมคณะผู้บริหารกทม. ว่านางผุสดี ตามไท  
รองผู้ว่าฯ กทม. รักษาราชการผู้ว่าฯกทม. ได้  
กำชับทุกหน่วยงานของกทม. ให้การสนับสนุน  
การทำงานของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย  
แห่งชาติ (คสช.) อย่างเคร่งครัด โดยให้สำนังน  
เขตร่วมกับสำนักเทศกิจตรวจพื้นที่ หากพบ  
ป้ายที่มีข้อความยั่วยู่ทางการเมืองให้เก็บทันที  
ส่วนด้านการแพทย์ กทม.ได้ประชุมร่วมกับ  
กรมแพทย์ทหารบก ประสานภารกิจตามที่ได้  
รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ให้สำนักงานเขตติดตามข้อมูล  
ข่าวสารในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงาน  
ข้อมูลความเคลื่อนไหวในเชิงการข่าว เพื่อ  
ประสานทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า  
ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อ  
ความปลอดภัย



## ปฏิรูปดีเอสไอปลอดการเมือง

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงได้หารือถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะเสนอให้ คสช.พิจารณา ประกอบด้วย การให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และเสนอให้มีการปรับการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้มีความโปร่งใสไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งของอธิบดีดีเอสไอต้องสร้างหลักประกันการทำงาน เริ่มจากระบบการได้มาของอธิบดีควรปรับให้มีมาตรฐานคล้ายกับการคัดเลือกของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแต่งตั้งด้วยไม่มีแต่เนกการเมือง

กิตติพงษ์ เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้า คสช. จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปแต่รอจังหวะที่ลงตัวก่อนจึงจะมีความชัดเจนออกมา และเห็นว่า คสช.ควรให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูป

พล.ต.ต.อนุชา ร่มเย็นนันท์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเร่งดำเนินการปฏิรูปตำรวจภายใน 3-4 เดือน โดยมีหลักการคือ เน้นการกระจายอำนาจลงไปสู่พื้นที่ เพื่อให้การทำงานแต่ละหน่วยมีความเข้มแข็ง มีอำนาจในการตัดสินใจ ส่วนรายละเอียดเรื่อง

รูปแบบ ยังไม่มีการพูดถึง โดยยืนยันว่า จะดำเนินการไปควบคู่กับความถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใส



กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ด้าน สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนที่ ศธ.จะเสนอในปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย การจัดสรรงบฯ ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 3,610 ล้านบาท เพื่อปล่อยให้กับผู้กู้รายใหม่ 2 แสนราย และการเดินหน้าโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโซน 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เพิ่งประกาศขายของและคาดว่าจะเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงกลางเดือน มิ.ย. นี้ ซึ่งต้องใช้งบจัดซื้อเพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง รวมถึงบซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว ที่ จ.เชียงราย ■

# ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที่ 27 พ.ค. 2557 หน้า 1 ต่อ 12



เจ้าหน้าที่ทหารนำตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.พร้อม 12 แกนนำ มาส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งฟ้องข้อหาทกบฏ ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

## แจ้งข้อหา-ปล่อยกำนัน

ไทยโพสต์ • ทหารนำตัว “กำนัน” พร้อม 12 แกนนำ กปปส.ให้ “ดีเอสไอ” แจ้งข้อหา คดีทกบฏ โฟเซียวยีนหลักทรัพย์รายละ 1 แสน ปล่อยชั่วคราว นัดส่งอัยการ 17 มิ.ย.นี้ “อัยการฝ่ายคดีพิเศษ” ขออายัด “สุเทพ” สั่งฟ้องร่วม “มาร์ค” คดีสลายม็อบแดงปี 53 ศาลตีวงเงิน 6 แสนอนุมัติให้ประกัน “อดีต ส.ส.เพื่อไทย-นายทุน” เข้ารายงานตัว คสช. “รองโฆษก ทบ.” ยันเวลาเคอร์ฟิวยังเหมือนเดิม  
เมื่อวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เจ้า

หน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ กปปส. ประกอบด้วย นายถาวร เสนเนียม, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ, นางทยา ทีปสุวรรณ, น.ส.อัญชະสี ไพร์รัก, น.ส.จิตภัสร์ กฤตากร, นายชุมพล จุลใส, นายนิติธร ล้ำเหลือ, นายสุริยะใส กตะศิลา และพลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ รวม 13 ราย ผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ส่งมอบ

ให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยใช้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นสถานที่รับมอบ ขณะที่แกนนำ กปปส.คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัว ก็ได้เดินทางมารายงานตัวด้วยตนเอง คือ พระพุทธะอิสระ, นายพิภพ ธงไชย, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์, นายพานสุวรรณ ณ แก้ว, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข, นายนิลเชอร์ ยีทะนะ, นายประกอบกิจจันทร์ทอง, นายอุทัย ยอดมณี.  
อ่านต่อหน้า 12



## แจ้งข้อหา

นายกิตติชัย ไสยะอาด, นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด, นายพิเชษฐ พัฒนโชติ, นายสมบูรณ์ ทองบุราณ รวม 12 ราย แต่เนื่องจากทางดีเอสไอยังไม่ได้เตรียมเอกสารในการแจ้งข้อหา กลุ่มที่มารายงานตัวด้วยตนเอง รวมทั้งยังไม่ได้มีการนัดส่งตัว จึงยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา ต้องรอให้ทางดีเอสไอแจ้งวันนัดกับทางแกนนำ กปปส.ที่เหลืออีกครั้ง

จากนั้น พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ทำบันทึกคำให้การและแจ้งข้อกล่าวหาแกนนำ 13 ราย ข้อหาทวงถามและข้อหาอื่นๆ รวม 8 ข้อหา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนายสุเทพและนายชุมพล ที่ก่อนหน้ามีเรื่องการได้มีคำสั่งให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย ตาม ป.วิ. อาญา. 135/1 กรณีนำมวลชนไปบริษัท กสท.เขตบางรัก ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตล่มนั้น ทางดีเอสไอได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทั้งสองคนทราบตามขั้นตอน

น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทีมทนายความ กปปส. กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาแล้ว ซึ่งทีมทนายได้ประสานขอเงินหลักทรัพย์คนละ 100,000 บาท เพื่อขอลปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน หลังจากที่ดีเอสไอได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ขณะนี้กำลังรอดีเอสไอจะพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่

### ปล่อย 13 กปปส.คดีกบฏ

ต่อมา ภายหลังแกนนำอีก 13 คนรับทราบข้อกล่าวหาคดีกบฏแล้ว ทนายความ กปปส. ได้ยื่นหลักทรัพย์ 1 แสนบาทเพื่อขอลปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนนี้ โดยดีเอสไอได้อนุญาตปล่อยชั่วคราวแกนนำทั้ง 13 ราย และนัดให้มารายงานตัวอัยการในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ แต่เนื่องจากนายสุเทพยังมีคดีร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี คดีสั่งฆ่าประชาชน ปี 2553 พนักงานสอบสวนจึงนำตัวนายสุเทพส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อ

เวลา 12.25 น. พ.ต.ท.พิชิต นนทสุวรรณ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้ยื่นฟ้องนายสุเทพ ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรี ปี 2553 เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 83, 84 ในคดีฆาตกรรมเหตุสลายมือ นปช.ปี 2553 ซึ่งนายสุเทพให้การปฏิเสธ คดีศาลนัดตรวจหลักฐาน 28 ก.ค.นี้ พร้อมให้ประกันตัวโดยตราค่าประกัน 600,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นายสุเทพได้เดินลงมาจากตัวอาคารศาล โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ขอขอบคุณ และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมนายสุเทพขึ้นรถโตโยต้า วีโก้ สีดำ ทะเบียน ฎศ 6542 ออกนอกพื้นที่ศาลทันที ทั้งนี้ บรรยายภาคโดยรอบศาลอาญา มีเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมชุดควบคุมฝูงชน ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวด

นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของนายสุเทพ กล่าวว่า ศาลพิจารณาคดีเห็นว่า นายสุเทพไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่มีเหตุไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และไม่ถูกคุมตัวชั้นพนักงานสอบสวนหรือไปก่อเหตุอันตรายใด ประกอบกับโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราว ศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้

"หลังจากนายสุเทพได้รับการประกันตัวจากศาลแล้ว นายสุเทพจะถูกปล่อยตัวทันทีโดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีก เช่นเดียวกับแกนนำคนอื่น ๆ ที่มารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนดีเอสไอในคดีกบฏที่สำนักงานอัยการสูงสุดด้วย ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัว โดยตราค่าประกันคนละ 1 แสนบาท รวมทั้งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว แกนนำคนอื่น ๆ ก็จะถูกปล่อยตัวกลับบ้านด้วยเช่นกัน" นายสวัสดิ์กล่าว

ทนายความนายสุเทพกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่ออัยการอีกครั้ง เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป

วันเดียวกัน ศาลนัดสืบพยานจำเลยคดีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากกรณีปราศรัยกล่าวหา นายอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชน ซึ่งเมื่อถึงเวลานัด ทนายจำเลยแถลงต่อศาลขอเลื่อนสืบพยานจำเลยออกไปก่อน เนื่องจากนายจตุพรถูกควบคุมตัวตามคำสั่ง คสช. ศาลพิเคราะห์แล้วมีเหตุสมควรให้เลื่อนสืบพยานจำเลยออกไปเป็นวันที่ 2 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

### ยังไม่ปรับเวลาเคอร์ฟิว

ในส่วนการเข้ารายงานตัวของบุคคลตามคำสั่ง คสช. วันที่ 4 ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ มีรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน เจ้าของบริษัทแอสเสอรี่ เดินทางเข้ารายงานตัวเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 09.40 น. จากนั้นบรรดาผู้มีรายชื่อรายอื่นๆ ได้ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัว เช่น นางจตุพรพรหม กุลดิกล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย, น.ส.ชัตติยา สวัสดิผล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายวิม รุ่งวัฒนจินดา อดีตเลขาธิการ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายดำรง พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่า, นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงบ่าย นายวิม รุ่งวัฒนจินดา เลขานุการ รมจ.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์, นายสุทิน คลังแสง อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ารายงานตัว ขณะที่นายเปรมชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ที่มารายงานตัวในรอบเช้า ได้ถูกปล่อยตัวและเดินทางโดยรถตู้ออกจากหอประชุมกองทัพบก

เช่นเดียวกับนายดำรง พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่า ก็ได้รับการปล่อยตัว พร้อมระบุว่า การเข้าพบ คสช.เป็นการเชิญมาแสดงความเห็นในการรักษาป่าและปลูกป่า ตนได้ให้

เสนอแนะไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง "ในนั้นยังได้พบกับนายธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดว่านายธีรยุทธคงมาให้ข้อมูลเรื่องสังคม และยังมีนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งบรรยายความเป็นไปอย่างเป็นมิตร มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ก่อนที่แต่ละคนจะถูกเชิญไปให้ข้อมูลในแต่ละห้อง" หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่ากล่าว

กระทั่งเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.จตุพรพรหม และ น.ส.ชัตติยา ได้ถูกนำตัวขึ้นรถตู้สีขาวของทหาร โดยมีทหารนั่งประกบอยู่ภายในรถ รวมถึงมีรถทหารประกบรถตู้คันดังกล่าว ซึ่งขณะรถเคลื่อนผ่านประตูทางออกสโมสรทหารบก เทเวศร์ น.ส.จตุพรพรหมได้เปิดกระจกลงยิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว

มีรายงานว่า ทั้ง น.ส.จตุพรพรหม และ น.ส.ชัตติยา รวมถึงนายอนุสรณ์, นายวิม และนายจิรายุ ได้ถูกนำตัวไปยังค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีรถตู้ที่ติดฟิล์มดำทึบ และปิดม่านทุกด้านวิ่งออกมาจากหอประชุมเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำตัวบุคคลที่มารายงานตัวในวันนี้ ไปควบคุมตัวภายในค่ายทหารแต่ละแห่ง โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลและสถานที่ปลายทาง

ด้าน พล.อ.ไตรศักดิ์ อินทรรักษ์ แกนนำกลุ่มเตรียม 10 ที่ถูก คสช.เรียกไปรายงานตัวในคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ บอกว่า ได้ขอเลื่อนจากวันที่ 26 พ.ค.ไปเป็น 28 พ.ค.เพราะไปรายงานตัวไม่ทัน ยืนยันว่าไม่หลบเลี่ยงแน่นอน เพราะไม่ได้ไปทำอะไร จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้คุยกับกลุ่มเตรียม 10 ที่ถูกเรียกไปรายงานตัวกันหลายคน ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเรียกไปทำไหม

พ.อ.วินัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงรายละเอียดตัวเลขการควบคุมและการปล่อยผู้ที่เข้ารายงานตัวต่อ คสช.ว่า ขณะนี้ยังไม่มีส่วนที่แน่นอน เนื่องจากมีการประกาศเพิ่มเป็นระยะ รวมทั้งมีการปล่อยตัวบุคคลบางรายไปบ้างแล้ว ซึ่งมาตรการควบคุมตัวนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ

"หากเข้ามารายงานตัวแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจจะได้รับปล่อยตัวทันที หรือหากมีพฤติกรรมที่ขัดแย้ง หรือมีทัศนคติที่ต่อต้านอาจจะต้องถูกควบคุมตัว ตามระยะเวลา 3-5 วันหรือมากที่สุด 7 วันตามกฎหมายการศึกษา อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วนั้น ขอยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลดังกล่าว" รองโฆษกกองทัพบกกล่าว

ถ้ามถึงช่วงการปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว จากเวลา 22.00-05.00 น. มาเป็น 00.00-05.00 น. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พ.อ.วินัยกล่าวว่า ยังขอให้ยึดถือที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ยังไม่มีมาตรการใดเปลี่ยนแปลง.

# ผู้จัดการรายวัน

ฉบับประจำวันที่ 27 พ.ค. 2557 หน้า 1:4

## ‘สเทพ’ แคนนำกบปส. ได้ประกันตัวคดีกบฏ

อ่านต่อหน้า 4



ปล่อยตัวชั่วคราว - นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. อยู่ในวงล้อมของทหาร หลังจากศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ในคดีสังสลายการชุมนุม เมื่อปี 2553 หลังอัยการมีคำสั่งฟ้อง และศาลรับฟ้อง โดยนายความยื่นหลักทรัพย์ 6 แสนบาทขอประกันตัว พร้อมกับนัดตรวจพยานหลักฐาน 28 กรกฎาคม

### “สุทพ”

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - ทหารและเจ้าหน้าที่ ดิเอสไอ คุ่มตัว “สุทพ”พร้อมแกนนำ กบปส. รายงานตัวอัยการ ก่อนดำเนินการแจ้งข้อหาฐาน กบฏแต่พิจารณาแล้วให้ประกันตัวคนละ 1 แสน ส่วนคดี “สุทพ” สั่งสลายการชุมนุมเมื่อเดือนมี 53 อัยการได้ส่งตัวยื่นฟ้องศาลพร้อมนัดตรวจ หลักฐาน 28 ก.ค. ก่อนศาลให้ประกันตัว โดย ตีราคาประกัน 6 แสนบาท ด้านคดีฟ้องพันมิตรฯ ชุมนุมก่อการร้าย ศาลเลื่อนนัดคดีไป 15 ธ.ค. วันนี้ (26 พ.ค.) ที่สำนักงานอัยการ สูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่ทหารและดิ เอสไอได้คุมตัว นายสุทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. พร้อมด้วยแกนนำกลุ่ม กบปส.

อาทิ นายเอกฉัตร พร้อมพันธุ์, นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย, นายถาวร เสนเนียม, พระพุทธะ อิศระ ฯลฯ รวมทั้งแกนนำกลุ่มเครือข่าย นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. และแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่น ครอบบาทภิวัตน์ หรือ กบท. เดินทางมาที่สำนักงาน อัยการสูงสุด เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหาและทำบันทึกคำให้การของผู้ ต้องหา ตามที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ พนักงาน สอบสวนดิเอสไอ ได้ยื่นขอหมายจับผู้ต้องหาตั้ง กล่าวดต่อศาลอาญาในข้อหา กบฏและข้อหาอื่นๆ รวม 8 ข้อหา ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ หรือ คสช. ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอา ไว้ตามกฎอัยการศึก โดยมีคณะทำงานอัยการฝ่าย คดีพิเศษร่วมพิจารณากับพนักงานสอบสวนด้วย โดยแกนนำ กบปส. ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำ หลัก ได้เดินทางมาพบพนักงานอัยการครบทุก คน เพื่อรายงานตัวและให้การปฏิเสธข้อกล่าว หาในคดีกบฏ โดยข้อหาหลักจะเป็นคดีกบฏ และข้อหาอื่นๆ รวม 8 ข้อหา แต่คนที่มิข้อหา มากที่สุดคือนายสุทพ เพราะมีข้อหาพร้อมกันก่อ หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา เล็งเห็นผล จากกรณีสั่งสลายการชุมนุม นปช. เมื่อปี 2553 ด้วย

ภายหลังพิจารณาแล้วพนักงานสอบสวน ได้ให้ประกันแกนนำ กบปส.ทั้งหมด 13 ราย ในวงเงินคนละ 1 แสนบาท และนัดให้มารายงาน ตัวกับพนักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

### ศาลให้ประกัน “ก้านันสุทพ” คดีสลาย ชุมนุมปี 53

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พ.ต.ท.พิชิต นนทสุวรรณ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุทพ อติตรองนายก รัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิดฐาน ร่วมกัน ก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย เจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83 และ 84 กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 7 เม.ย.-19 พ.ค. 2553 ต่อเนื่องกัน จำเลยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชา ชิวะ อติตรองนายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำ อ.4552/2556 ของศาลนี้ ได้ร่วม กันกระทำความผิดโดยร่วมกันใช้หรือสั่งการให้เจ้า หน้าที่หน่วยทหารต่างๆ ใช้อาวุธปืนชนิดร้ายแรง ปฏิบัติการ ผลักดัน ควบคุมพื้นที่ เข้าสลายการ ชุมนุมตามคำสั่งของจำเลยกับพวก ทำให้เห็น

ได้ว่าจำเลยกับพวกประสงค์ต่อผลปรากฏว่ามี ผู้ถึงแก่ความตายถึง 98 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก ต่อมาวันที่ 13 ธ.ค. 55 พนักงานสอบสวน กรมสอบสวน คดีพิเศษหรือดิเอสไอ. แจ้ง ข้อหา และสอบสวนแล้ว ปรากฏว่า จำเลยให้การ ปฏิเสธ

โดยศาลประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นคดีหมายเลขดำ อ.1375/2557 และสอบคำ ให้การจำเลยแล้วปรากฏว่า จำเลย แถลงให้การ ปฏิเสธ ต่อสู้คดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 28 ก.ค. นี้ เวลา 09.00 น.

ขณะที่นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความ ของนายสุทพ กล่าวว่า ได้เตรียมหลักทรัพย์ เป็นสมุดเงินฝาก ธนาคาร กสิกรไทย ๓ กว่า 6 แสนบาท ขอบปล่อยชั่วคราว โดยศาลพิจารณา แล้วได้ให้ประกัน โดยตีราคาประกัน 6 แสน บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอก ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

### ศาลเลื่อนนัดคดีพันธมิตรฯ

ที่ห้องพิจารณาคดี 704 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำที่ อ.973/2556 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง กับพวกจำนวน 96 คน ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน. มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ กรณีพวกจำเลยบุกเข้าไปในสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อปี 2551

โดยวันนี้ทนายจำเลยแถลงต่อศาลว่า จำเลยที่ 7-12 จำเลยที่ 14 จำเลยที่ 15, จำเลยที่ 18, จำเลยที่ 19 จำเลยที่ 22-25 จำเลยที่ 27 จำเลยที่ 28 จำเลยที่ 30 จำเลยที่ 31-39 จำเลยที่ 41-56 จำเลยที่ 58 จำเลยที่ 60-66 จำเลยที่ 69-74 จำเลยที่ 77 จำเลยที่ 80 จำเลยที่ 83 จำเลยที่ 85-87 จำเลยที่ 89-96 จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 13 จำเลย 17, จำเลยที่ 20 จำเลยที่ 21 จำเลยที่ 29 จำเลย 57 และจำเลยที่ 84 ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ควบคุมแล้วนำไปกักตัวไว้ ทราบว่าได้ปล่อยตัวและให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอมารับเพื่อรายงานตัวกับพนักงานอัยการคดีพิเศษ จึงไม่สามารถเดินทางมาศาลได้

ส่วนจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 16 นั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ไปรายงานตัวที่กองทัพบกจึงไม่สามารถเดินทางมาได้

นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 6 จำเลยที่ 32 จำเลยที่ 40 จำเลยที่ 59 จำเลยที่ 67 จำเลยที่ 68 จำเลยที่ 75 จำเลยที่ 79 จำเลยที่ 88 นั้นมีอาการป่วย โดยเฉพาะ พล.อ.จำลอง ศรีเมือง จำเลยที่ 1 มีอาการเป็นโรคหัวใจ จึงขอเลื่อนนัดพร้อมประชุมคดีเพื่อกำหนดนัดสืบพยานและตรวจพยานหลักฐานไปก่อนหนึ่งนัด

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยมีเหตุจำเป็นที่ไม่มาศาล โดยไม่มีเจตนาที่จะหลบหนี จึงอนุญาตให้เลื่อนนัดไปวันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ขณะเดียวกันเนื่องจากคดีมีพยานเอกสารจำนวนมาก จึงเห็นควรนัดประชุมคดีเพื่อพิจารณาในส่วนของพยานหลักฐาน เฉพาะพนักงานอัยการโจทก์ จำเลยและศาล ในวันที่ 11 ธ.ค. 2557 ด้วย ■



# จี32สถาบันการเงินปล่อยกู้จำนำข้าว

“ธ.ก.ส.” เผยโครงการรับจำนำข้าว มียอดใบประทวนรวมกว่าล้านราย ด้านคลัง ร่อนหนังสือถึงสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทั้ง 32 แห่ง ยื่นข้อเสนอเงินให้กู้ในโครงการรับ

จำนำข้าว 5 หมื่นล้าน เมื่อวันที่ 26 พ.ค.57 นายลักษณะ จวนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด

ร้อนของเกษตรกร ทาง ธ.ก.ส.ได้เร่งทยอยจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวตามใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามลำดับก่อน-หลังอย่างเคร่งครัด ไปร่งใส ■ อ่านต่อหน้า ๒

## ■ จี

ต่อจากหน้า 1

ตั้งแต่วินนี้โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน มิ.ย. ซึ่งคาดว่าเงินที่จะนำมาหมุนเวียนจะมาจากเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา และเงินกู้ยืมที่ทางกระทรวงการคลังสรรหามาให้ในวงเงินไม่เกิน 92,431 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการรอการกู้เงิน ซึ่ง ธ.ก.ส.จะมีการสำรองจ่ายวงเงินดังกล่าวไปก่อนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน และรับผิดชอบชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

ทั้งหมดด้วย

นายลักษณะ ยังกล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ณ วันที่ 23 พ.ค. มียอดใบประทวนรวมทั้งสิ้น 1,527,290 ราย ข้าวเปลือกอยู่ที่ 11.64 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 192,950 ล้านบาท โดยทาง ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ณ ปัจจุบัน จำนวน 833,182 ราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 6.29 ล้านตัน จำนวนเงิน 103,019 ล้านบาท ซึ่งจากยอดจัดสรรทั้งหมด 105,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณและเงินจากการระบายข้าวของทางกระทรวงพาณิชย์ 75,000 ล้านบาท เงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา 10,500 ล้านบาท และงบกลางที่รัฐบาลยืมมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีก 20,000

ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทั้ง 32 แห่ง เพื่อให้ยื่นข้อเสนอเงินให้กู้ในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 55/57 วงเงิน 50,000 ล้านบาท หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สถาบันการเงินไม่มีความเชื่อมั่นโครงการดังกล่าวเพราะรัฐบาลอยู่ในช่วงรักษาการจึงไม่มีเสถียรภาพและไม่มีความหมายรองรับที่ชัดเจน โดยในการกู้ครั้งนี้จะเป็นเงินกู้ระยะยาว ส่วนวงเงินที่เหลือที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้กระทรวงการคลังกู้เงิน และค้ำประกันเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 40,000 ล้านบาท จะหาแนวทางดำเนินการต่อไป

สำหรับเงื่อนไขการกู้ที่สถาบันการเงินจะให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะสามารถเข้าร่วมประมูลวงเงินขั้นต่ำรายละ 2,000 ล้านบาท โดยมีอายุเงินกู้ 3 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรกมูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)



สน.สยามรัฐ

ประเทศชาติจะรุ่งเรือง ถ้าข้าราชการนักการเมืองหยุดคอร์รัปชัน “สามผู้กำกับ” เข้าเวรรายงานตัวครับผม...●● ฟ้าผ่ากลาง “กรมปทุมวัน” “บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สะบัดปากกาสั่งย้าย “บ๊ิกตู” พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เข้ากรู...ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี!! โดยให้ “บ๊ิกกูย” พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ส่วน...รายนี้ไม่โดนคงแปลก!!! “บ๊ิกเบญ” ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แต่งในกรู...นอนตบยุง!!! สำนักนายกรัฐมนตรี...เช่นกัน!!! โดยให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติหน้าที่...อธิบดีสอบสวนคดีพิเศษ!!! ทั้งหมด-ทั้งปวง “บ๊ิกตู” ให้เหตุผลเพียงว่า...เพื่อความเหมาะสมให้ภาวะสถานการณ์บ้านเมืองเช่นกัน!!! จบข่าวครับ!!! ...●● ที่เด็ดกว่านั้น!!! “บ๊ิกกูย” พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ นั่งเก้าอี้ “รักษาการ ผบ.ตร.” ไม่ถึง 2 ชั่วโมง!!! “เซ็นย้าย 8 ผู้บัญชาการ” ประเดิมเป็นงานแรก...เลยจ้า!!! เริ่มด้วย “บ๊ิกแจ็ด” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. ตามด้วย “บ๊ิกเรศ” พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1 ต่อด้วย “บ๊ิกวี” พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.2 ต่อมา “บ๊ิกแดง” พล.ต.ท.อนุชัช เล็กบำรุง ผบช.ภ.4 ตาม



พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว



พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

มาตืดๆ อย่าง “บ๊ิกเบี่ยง” พล.ต.ท.สุเทพ เสงษ์รักษา ผบช.ภ.5 ตามมาด้วย “บ๊ิกหาญ” พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.7 ถัดมา “บ๊ิกณุ” พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.ส.ตม. และสุดท้าย “บ๊ิกโก้” พล.ต.ท.สุฤษฎีชัย เอนกเวียง ผบช.ส. ทั้งหมดที่เอ่ยมาไป...ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ!!! ...●● “บ๊ิกกูย” โยนตัวออกคำสั่ง!!! ให้อีก 8 นายพล...ไปรักษาการแทน!!! เริ่มกันที่ “บ๊ิกแป๊ะ” พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาการเก้าอี้ ผบช.น. ตามด้วย พล.ต.ท.วันชัย ถนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาการเก้าอี้ ผบช.ภ.5 ต่อด้วย พล.ต.ท.เศรษฐพงศ์ สุทธิชาญบัญชา ผบช.สำนักงานปรมาณูและการเงิน รักษาการเก้าอี้ ผบช.ภ.4 ต่อมา พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง จเรตำรวจ (สบ 8) รักษาการเก้าอี้ ผบช.ภ.7 ตามมาตืดๆ อย่าง พล.ต.ท.ศักดิ์ ชื่นภักดี จเรตำรวจ (สบ 8) รักษาการเก้าอี้ ผบช.ส.ตม. ถัดมา พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบช.ก. รักษาการเก้าอี้ ผบช.ภ.1 ตามด้วย พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รอง ผบช.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รักษาการเก้าอี้ ผบช.ภ.2 สุดท้าย พล.ต.ต.เรวัช กลั่นเกษร รองจเรตำรวจ (สบ 7) รักษาการเก้าอี้ ผบช.ส. ...●● เป็นเรื่องปกติ...ของยุคสมัย!!! “สามผู้กำกับ” ว่า...ฉากหน้า-ฉากหลัง!!! ใครเป็นอย่างไร!!! ทุกคนล้วนรู้อยู่แก่ใจ!!! มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศต้องเดินไปข้างหน้าสักที!!!!...●●

# เตลิวีส

ฉบับประจำวันที่ 127 พ.ค. 2551 หน้า 3



## ทำการบ้าน

ผ่าน การ "รัฐประหาร" มาเกือบสัปดาห์ ก็ต้องยอมรับว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ผบ.ทบ. ทำการบ้านมากพอสมควร กับงาน ด้านความมั่นคง และ การควบคุมความสงบเรียบร้อย หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบ้านเมือง

ก่อนหน้านี้หลายคนคงจำได้ **แกนนำ นปช. ลือในเครือข่าย** และ **นักวิชาการซีกเสื้อแดง** ส่งเสียงข่มขู่คนไทยมาตลอดว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงนอกกติกาประชาธิปไตย จะได้เห็น "สงครามการเมือง" เลือดจะนองทั้งแผ่นดิน แต่ คสช. ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ยังไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย

ดูได้จากการกวาดล้าง อาวุธสงครามล่อตลึงใหญ่ ๆ นับตั้งแต่ประกาศกฎอัยการศึก จนถึงช่วงเกิดรัฐประหาร โดยเฉพาะกรณี "ขอนแก่นโมเดล" ซึ่ง กองทัพอากาศที่ 2 จับกุมผู้หวังก่อเหตุร้ายในบ้านเมือง พบอาวุธสงครามนานาชนิด

ไม่รู้หลายคนลืมไปหรือยัง ช่วงเดือน พ.ค. ปี 53 หลังจากเกิดเหตุ กระชับพื้นที่แยกราชประสงค์ ศาลากลางหลายจังหวัดถูกลอบวางเพลิง ทำให้ **ผู้ก่อเหตุหลายคนถูกดำเนินคดี** แต่บางคนที่ถูกตั้งข้อหา กลับถูกปล่อยตัวไป จนมีคำถามว่า การทำสำนวนของตำรวจมีความรัดกุม และหนักแน่นเพียงพอหรือไม่ เพราะช่วงที่ "พรรคเพื่อไทย" เป็นแกนนำรัฐบาล บรรดาแกนนำ นปช. และคนเสื้อแดงใหญ่คับฟ้าคับแผ่นดิน

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะมีคำถามเกิดขึ้นว่า การจับอาวุธสงคราม ที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ ทำไม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไม่เคยรับรู้ อย่างบางพื้นที่ที่มีการเช่าพาร์ตเมนต์ทั้งชั้นไว้วางแผนก่อเหตุร้าย ตำรวจระดับผู้บัญชาการ ในพื้นที่มีวทำอะไรอยู่

แม้กระทั่งการจับกุมอาวุธสงคราม ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก มีข่าวว่านายตำรวจระดับ "พล.ต.ท." และนักการเมืองชื่อย่อว่า "ป" พยายามลอบบี นายทหาร กอ.รมน. จังหวัด ซึ่งมีส่วนเข้าจับกุม แต่ผู้ปฏิบัติงานเขาไม่ยอม นำเรื่องแจ้งให้ "ผบ.ทบ." ได้รับทราบ วันนี้ถามว่า หากสำนวนอยู่ในมือตำรวจ จะมีการขยายผลเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ ว่า ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

หรือ เหตุลอบยิงระเบิดเอ็ม 70 ไล่ถอนสวริย์ประชาธิปไตย และใช้ อาวุธปืนเอ็ม 16 กระจายประชาชนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม จนทำให้ประชาชนเสียชีวิต ทั้ง ๆ ที่มี ศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) พร้อมทั้งประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ตำรวจตั้งด่านตามจุดต่าง ๆ มากมาย **แต่กลับปล่อยให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมือง**

จากเหตุครั้งนั้น ทำให้มีข่าวว่า "พล.อ.ประยุทธ์" โกรธมาก สั่ง ตั้งทีมไล่ล่า ขบวนการลอบสังหารประชาชน จนนำมาสู่ **การประกาศกฎอัยการศึก** และใช้ยาแรงถึงขั้นประกาศ "ยึดอำนาจรัฐ" เราเลยได้เห็นการจับอาวุธสงครามที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

เพราะช่วงที่ผ่านมา มีการนำอาวุธร้ายแรง ینگใส่ฝ้ายตรงข้าม พรรคเพื่อไทย องค์การอิสระ ตุลาการ ศาลแพ่ง และศาลอาญา โดยเจ้าหน้าที่ไม่เคยจับกุมคนก่อเหตุได้ซักรายเดียว วันดีคืนดีนักเคลื่อนไหวบางกลุ่ม **จัดตั้งกองกำลัง** แสดงพลัง เดินขบวนสวนสนาม **กดดันกระบวนการตรวจสอบ ชักธงแดงประกาศแบ่งแยกดินแดน** แบบไม่ต้องสนใจว่า ประเทศไทยมีกฎหมายไว้บังคับใช้

หลายคนเลยไม่แปลกใจ กับการโยกย้าย "พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว" ให้พ้นจากตำแหน่ง ผบ.ตร. ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานกฤษฎีกา รวมถึงวิบัติกรรมที่เกิดขึ้นกับ "นายชาติ พึ่งศิษฐ์" ที่ถูกย้ายพ้นตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งต้องเรียกว่า เป็นประเภท **สุดยอดข้าราชการไทย**

เพราะมีข่าวช่วงที่หัวหน้า คสช. ตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึก อดีต ผบ.ตร. **ไม่ได้มีส่วนรับรู้** เกมในช่วงเวลาสำคัญ ยังเห็นหน้าจัดงานสัมมนานายตำรวจระดับสูง **ไม่สั่งการให้ตำรวจ** เข้ามาช่วยงานทหารในพื้นที่ทันใด

จากนี้ไปเราต้องลองมาลุ้น "การบ้าน" ข้อต่อไปของ พล.อ. ประยุทธ์ จะทำให้บ้านเมืองเดินไปทางไหน.

"เขื่อนยันร์"

เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑ : ๒ : ๑๔

# ‘บิ๊กตุ๋’ ยังงอบ นั่งเก้าอี้นายกฯ

## ลุ้นไม่หวังอำนาจ! ดูแลจนเรียบร้อย ปิดซี‘วันเลือกตั้ง’

“บิ๊กตุ๋” แดงหลังโปรดเกล้าฯ ยันประเทศต้องมีนายกฯ แห่งก๊ก  
นั้น สร. 1 เองหรือไม่ อ้าง “ทำไมต้องถามสิ่งที่ยังมาไม่ถึง” ลุ้นไม่  
ต้องการอำนาจจะดูแลประเทศจนกว่าทุกอย่างเรียบร้อย เมินตอบ  
เงื่อนเวลาคืนอำนาจประชาชน ชี้สถานการณ์เป็นตัวกำหนด เผย  
เตรียมตั้งทีมปฏิรูป มีสถานะนิติบัญญัติ ชูพวกทหาร ♦อ่านต่อหน้า 2



# ‘บิกตู’

## □ ต่อจากหน้า 1

ปล้อยตัว ยิ่งเคลื่อนไหวขัคก.ม. จอร์เจียรับ  
 ธุรกรรม ส่งขึ้นศาลทหาร ด้านดีเอสไอ-ตร. เค็ง  
 รับแผนปฏิรูปคสช. “กิตติพงษ์” แจง เสนอ  
 ปรับองค์กรดีเอสไอกันการเมืองแทรก เพิ่ม  
 โปร่งใส เน้นประเด็นสรรหาอธิบดี เน้นใช้รูป  
 แบบคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิคล้าย ก.ต.ช.  
 “วัชรพล” ลั่น เสนอ ปรับตร. เป็นกระทรวง  
 รักษาความปลอดภัยสาธารณะ ลุยเลิกยศ-เลิก  
 ก.ตร. หวังป้องสิทธินักวิ่ง ด้านเพื่อไทย รอ  
 กองทัพอากาศแก้แพท ระบุทางพรรคยังนิ่ง ไม่  
 ขยับเคลื่อนไหวของคสช.พลก.ควบคุมหมด คาด  
 พัน 7 วัน ติดต่อแกนนำพรรคได้

## □ ยึดความเป็นธรรม

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่กอง  
 บัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์  
 จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา  
 ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยพล.อ.  
 ณะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.ร.อ.ณรงค์  
 พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  
 ผบ.ทอ. และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ใน  
 ฐานะรองหัวหน้า คสช. และคณะนายทหาร  
 ระดับสูงของกองทัพบก ร่วมกันแถลงข่าวภาย  
 หลังพล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโอง  
 การโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหัวหน้าคณะคสช. โดย  
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  
 จากนั้นไปถือว่าการบริหารราชการเป็นการบริหาร  
 ภายใต้อำนาจของพระบรมราชโองการ และเป็นไปตาม  
 กฎหมาย เราทุกคนจะต้องมีดวงใจในเรื่องการ  
 บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบ  
 ธรรม และเป็นธรรม เพราะเป็นการใช้อำนาจภาย  
 ใต้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

## □ ตั้งองค์กรปฏิรูป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับแนวทาง  
 ในการบริหารราชการของคสช. ภาระสำคัญที่สุด  
 คือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จัด  
 ตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปใน  
 ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาความขัดแย้งอยู่ และ  
 กระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อให้สามารถเดิน  
 หน้าประเทศไปสู่อนาคตได้ และนำไปสู่การเป็น  
 ประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีและถาวร ปราศจาก  
 ข้อขัดแย้ง

“วันนี้ต้องยุติปัญหาให้ได้ พวกเราไม่ได้  
 มุ่งหวังที่จะเข้าสู่อำนาจ แต่มีเหตุผลและความ  
 จำเป็น จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชน  
 เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งกลุ่ม

ใด เราเข้าใจดีถึงกระบวนการของประชาธิปไตย  
 สาทกลโลกเขาทำอยู่ แต่ในเมื่อกระบวนการดัง  
 กล่าวมีข้อขัดแย้ง ไม่สามารถหาข้อยุติได้ มีการ  
 ใช้ความรุนแรง ไม่สามารถนำไปสู่กระบวนการ  
 ประชาธิปไตยที่ถูกต้องได้โดยเร็วและปลอดภัย  
 เจ้าหน้าที่ต้องนำมาแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อไม่ให้  
 เกิดขึ้นอีกในอนาคต” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

## □ แจงตั้งที่ปรึกษา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำนักเลขา  
 คสช. จะเข้าไปทำงานร่วมกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
 นอกจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา  
 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา ยืนยันว่า  
 โครงสร้างจะไม่เป็นไปในรูปแบบของทหารเพียง  
 อย่างเดียว

“การดำเนินการในวันนี้ ไม่ได้ทำเพื่อ  
 ทหาร แต่ทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคนไทยทุก  
 คน ถอยหลังไม่ได้แล้ว เราต้องหยุดทะเลาะ  
 เบาะแว้ง มุ่งสู่ความปรองดองและสามัคคีกัน  
 ขอรับรองว่าอย่าให้สื่อทุกสื่อและทุกคนเป็นสื่อที่  
 ดีที่จะให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน ผมขอรับรองเมื่อ  
 ประเทศชาติมาถึงทางตัน พวกเราทุกคนต้องมา  
 ปลดล็อก ให้ดำเนินงานไปได้ ในส่วนของการ  
 ดำเนินการจะไปสู่เมื่อไรอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเรา  
 ทุกคน ต้องไม่ขายความขัดแย้ง เฟซบุ๊กอะไร  
 ต่าง ๆ ทั้งหลาย อะไรก็ตามที่สร้างความขัดแย้ง  
 ถ้าจำเป็นผมก็ต้องเรียกตัว สำหรับสมาคมสื่อฯ  
 ก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องจากผม ท่านต้อง  
 ควบคุมของท่านให้ได้ ทั้งในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์  
 ต่าง ๆ ขอให้ช่วยผม อย่าคิดง้อ อย่าเพิ่มปัญหา  
 ใหม่ ไม่มีประโยชน์ ขอให้ประชาชนอดทน”  
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

## □ สถาบันอยู่เหนือขัดแย้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับใน  
 เรื่องพระบรมราชโองการนั้นเป็นเรื่องที่ได้ทรง  
 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาตามที่ได้ถวาย  
 รายงานไปตามประเพณี แต่ตนขออย่ายังไม่ใช้  
 เวลาอันสมควรที่จะไปเรียกร้องพระบรมราช  
 วินิจฉัย ถือว่าสถาบันอยู่เหนือความขัดแย้งทั้ง  
 ปวง ตนจะทำหน้าที่ในการแก้ไขความขัดแย้ง  
 ภายใต้อำนาจของพระบรมราชโองการ ให้เป็นไปตาม  
 ประเพณีปฏิบัติ

## □ อุบั่นงายกฯ เอง

เมื่อถามว่า จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
 เองหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ย้อนถามว่า “ทำไม ๆ  
 มันยังมาไม่ถึง มันอยู่ในแผนการอยู่แล้วนะ  
 โจทย์นั้น ๆ จะมีมันต้องมี ยังไม่มันต้องมี” เมื่อถาม

ข้าว่าหมายถึงว่าอย่างไรต้องมีนายกฯ ชั่วคราวขึ้น  
 มา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มันต้องมีนายกฯ  
 เมื่อถามต่อว่าคือต้องมีคณะรัฐมนตรี (กรม.)  
 ด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “มีนายกฯ  
 คนเดียว มันไม่มี กรม. มันจะเป็นไปได้ไหมละ  
 ย้อนกลับไปดูเก่า ๆ เขาทำยังไง มันต้องมีแนว  
 ทางอยู่บ้างแล้วละ บางอย่างก็มีอาจจะคล้ายคลึง  
 บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้าง  
 เพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรม การใช้อำนาจ  
 ต้องระมัดระวัง การมีอำนาจมาก ผมบอกไปแล้ว  
 ว่ายังมีอำนาจมาก ยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลง อย่าคิด  
 ว่าตัวเองมีอำนาจแล้วจะทำได้ทุกอย่าง ผมไม่  
 เคยคิดอย่างนั้น”

## □ ไร้กำหนดเวลาเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าการตั้ง กรม.หรือนายกฯ จะ  
 มีภายในเร็ว ๆ นี้หรือไม่ เพราะจะได้ขยับเคลื่อน  
 การปฏิบัติงานประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขยับไปหลายวัน  
 มาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ตั้งแต่  
 เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดย  
 “คสช.” ผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้เวลาอีกเท่าไร  
 จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว  
 อีกว่า จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ ขึ้นอยู่กับสถาน  
 การณ์ ผมไม่มีกำหนด ต้องดูสถานการณ์แต่จะ  
 โดยเร็วที่สุด (อ่านรายละเอียดข้างบน)

## □ เข้มความปลอดภัย

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.)  
 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. ในฐานะ  
 เลขานุการ คสช. ได้เป็นประธานการประชุม  
 ติดตามสถานการณ์ประจำวันแทน พล.อ.  
 ประยุทธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
 ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างศูนย์  
 ปฏิบัติการกองทัพบกกับการประชุม คสช. เพื่อ  
 ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วน บก.ทบ.  
 สำรองที่ตั้งตั้งขึ้นภายในกรมทหารราบที่ 1  
 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1รอ.) ที่จัดตั้งขึ้นใน  
 ระหว่างที่มีการชุมนุมบริเวณด้านหน้า บก.ทบ.  
 ถนนราชดำเนินก็ได้ปิดตัวลง หลังจากที่มีการ  
 ชุมนุมยุติ สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโอง  
 การโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะ คสช. เวลา  
 10.49 น. ที่ห้องรับรองชั้น 2 ภายใน บก.ทบ.  
 ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  
 โดยห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวแต่อย่าง  
 ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหว  
 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

## □ อ่านต่อหน้า 14

# ‘บิกิตู’

□ ต่อจากหน้า 2

## □ ขำแหละ “ดีเอสไอ”

ที่กระทรวงยุติธรรม นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ รมว.ยุติธรรม เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อประสานงานคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสาระสำคัญในการเรียกประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปรับการทำงานให้เข้ากับระบบใหม่ภายใต้การบริหาร

นายกิตติพงษ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้เสนอเป็น 3 นโยบายเร่งด่วนให้ คสช. พิจารณาประกอบด้วย 1. การให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือยากจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น รวมถึงการตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 2. การเสนอให้มีการปรับการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้มีความโปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งของอธิบดีดีเอสไอต้องสร้างหลักประกันการทำงาน เริ่มจากระบบการได้มาของอธิบดีควรปรับให้มีมาตรฐาน คล้ายกับการคัดเลือกของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแต่งตั้งด้วย ไม่ใช่มีแต่เนกการเมือง 3. พัฒนาระบบปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

## □ “ชัชวาลย์” พิตจัด

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร.รักษาการอธิบดีดีเอสไอ เรียกประชุมผู้บริหารดีเอสไอทันที หลังคำสั่ง คสช. ให้มารักษาการอธิบดีดีเอสไอ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่าการเรียกประชุมวันนี้ยังไม่เป็นทางการ จึงยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ ส่วนกรณี นายกิตติพงษ์ระบุเตรียมเสนอ คสช. ให้ปรับดีเอสไอเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ซึ่ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาคารดีเอสไอ ถูกผู้ชุมนุมปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน ขณะ

นี้ยังไม่สามารถเข้าไปใช้สถานที่ได้ ทำให้มีการจัดห้องทำงานให้กับ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ อยู่ที่ศูนย์ราชการ อาคารบี ซึ่งมีสำนักงานคดีของดีเอสไอตั้งอยู่หลายสำนัก

## □ ตร.อย่าหัวนโหนว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาการ ผบ.ตร.ได้ประชุมแบ่งงานและมอบนโยบายกับ รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร. ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค. โดย พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ให้ตำรวจทำหน้าที่อำนวยความสะดวก เข้าใจว่าหลายคนอ่อนไหว ความไม่พอใจห้ามไม่ได้ แต่ให้ตระหนักว่า งานตำรวจงานมันคงแยกจากกันไม่ได้ ในภาวะบ้านเมืองแบบนี้เราต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่เพราะกระทบต่อปากท้องชาวบ้าน การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน เราต้องมุ่งมั่นสามัคคี การเมืองเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ต้องผ่านวิกฤติบ้านเมืองไปให้ได้ เราต้องทำหน้าที่ของเรา อะไรที่ทำให้เรามีคุณธรรมมากขึ้น อะไรที่จะทำให้ตำรวจมีศักดิ์ศรี มางนโยบายก็ต้องปรับเปลี่ยน กระแสสังคมก็จะตอบกลับเอง

## □ เดินหน้ายุบตร.

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวถึงการปฏิรูปตำรวจ โดยเน้นการกระจายอำนาจ ซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะการใช้กฎหมายพิเศษขณะนี้น่าจะต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์ต่อไป คงมีการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวตั้งสภาปฏิรูป ขณะนี้คร.กำลังทำร่างปฏิรูปซึ่งใกล้เสร็จแล้ว เชื่อว่า สัปดาห์หน้าจะสามารถหารือระดับผู้บริหารตร. โดยจะยุบตร. จัดตั้งเป็นกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ (Public safety) กระจายอำนาจให้ชุมชน มีปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง มี 17 กรม มีอธิบดีภาค และจะแก้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ดูว่าจะแก้มาตราไหนบ้าง แก้ ป.วิอาญามาตรา 145 พ.ร.บ.อาชญากรรม จาก รมว.มหาดไทยเป็น รมว.ความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจาก รมว.มหาดไทยเป็น รมว.ความปลอดภัยสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นความต่อเนื่องในการกระจายอำนาจ จะรวมไปถึงการ

แก้ไขตำรวจมียศ ให้ไม่มียศทำให้ไม่ต้องวิ่งไปไหน ยกเลิก ก.ต.ช. มี ก.ตร.อย่างเดียวโดยลือระบบมาจาก ก.พ.โรงพักต้องมี 2 ชั้น ทำงานดีก็อยู่ชั้น 1 ทำงานไม่ดีให้อยู่ชั้น 2 ซึ่งต้องผลักดันให้ได้ภายใน 4 เดือนนี้

## □ เพื่อไทยรอดแม่พ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการขับเคลื่อนอะไร เพราะแกนนำองคคพพก็ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมด อีกทั้งต้องรอฟังการดำเนินงานของ คสช. เพราะขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว ก็ต้องให้ คสช. ได้ทำงาน ส่วนเราก็รอคอยวันเวลาที่ คสช. จะประกาศโรดแมปว่าบ้านเมืองเราจะเดินไปทางไหน จะดำเนินการอย่างไร ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า นายจตุพร ศีล เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ รมว.มหาดไทย ไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่กัมพูชานั้น ยังไม่ทราบข่าวเรื่องดังกล่าว และติดต่อ นายจตุพร ศีล เรืองสุวรรณ ไม่ได้นับแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนแกนนำเพื่อไทยคนอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นอาจจะต้องรอ 7 วัน หลังจาก ที่ คสช. ควบคุมตัวคงจะสามารถติดต่อได้

## □ “สุรชัย” รับเสียดาย

ที่ห้องรับรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อธิบดีรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ได้จัดงานเลี้ยงอำลาสมาชิกวุฒิสภา โดยมี อดีต ส.ว. เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม 40 ส.ว. โดย นายสุรชัย ได้กล่าวความในใจคนหนึ่งว่า รู้สึกเสียดายที่เราได้อยู่ร่วมทำงานกันน้อยเกินไป หากพวกเรายังทำหน้าที่ที่อยู่ต่อไป คงจะเป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วน

จากนั้น นายสุรชัย ให้สัมภาษณ์ว่า วุฒิสภายินยอมช่วยหาทางออกให้กับประเทศ แต่เมื่อทุกฝ่ายไม่ยอมลดทิฐิ จุดยืนของตัวเองลง จึงทำให้ไม่สามารถผ่าทางตันให้กับประเทศได้ อย่างไรก็ตามคิดว่าหลังจากนี้ คสช. จะมีการออกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาบังคับใช้ไปก่อน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินต่อไปได้ แต่เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เชื่อว่าระบบสองสภาจะยังคงอยู่ สำหรับตนเองจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านกฎหมายเหมือนเดิม และจะเฝ้าติดตามการทำหน้าที่ของ คสช. แทน

# ‘คสช.-กสทช.’ ตั้งทีม บล็อกเว็บหมิ่น-ยั่ว

“คสช.-กสทช.-ไอซีที” ผนึกตั้งเวิร์กกรุ๊ปบล็อกเว็บหมิ่นสถาบัน-ปลุกปั่นยั่วยุ ขณะที่ยุทธศาสตร์ “สุเทพ-แกนนำปปส.” ส่งฟ้องศาลข้อหาสลายมือปืนปี 53-กบฏ ก่อนได้ประกันตัว กัมพูชาปิดทาง “ทักษิณ” ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้ให้บริการวงจรร่วมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ (อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์) จำนวน 15 ราย เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับตรวจสอบเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้คณะทำงานคสช. จะตั้งศูนย์ตรวจสอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจะมีศูนย์กลางการทำงาน 3 แห่ง คือ 1. กอง



ฐากร ดัชนีสิทธิ์

บัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยคณะทำงานคสช. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทั้ง 15 ราย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำงานกับคณะทำงานจนถึงเวลา 20.00 น.

2. สำนักงาน กสทช. ตั้งทีมงานเพื่อร่วมตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่สำนักงาน กสทช. และ 3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทำหน้าที่

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

คสช.

ปิดกันเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลุกปั่น ยั่วยุ และหมิ่นสถาบัน ซึ่งการร่วมกันทำงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะปิดกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้

“เศรษฐา” รุดรายงานตัวคนแรก

ด้านบรรยาภาการศึกษาเรียกบุคคลมารายงานตัว ตามคำสั่งคสช. นั้น ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ เมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) เวลา 09.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน เจ้าของธุรกิจสิ่งทอหริภุญไชยแสนสิริ ได้เดินทางเข้ารายงานตัวเป็นคนแรก จากนั้นคนอื่นทยอยเข้ามารายงานตัว อาทิ น.ส. จารุพรรณ กุลดิลก อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย น.ส. ชัดติยา สวัสดิผล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย

นอกจากนี้ช่วงบ่ายจะมีบุคคลมารายงานตัวอีก 6 คน ประกอบด้วย 1. พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรธัมมิ 2. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 3. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ 4. พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธีรจันทร์ 5. นางปราณี เอ็งอายุรกุล 6. นายวีระชัย วงศ์นาจันท์

“เนชั่น” ยื่นคสช. ขอเหตุผลคุมตัว “ประวิตร”

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ได้ทูลจดหมายยื่นถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น โดยจดหมายดังกล่าวได้มีการยื่นผ่าน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เรียกร้องให้ คสช. ชี้แจงเหตุผลที่ต้องควบคุมตัวนายประวิตร และเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวนายประวิตร พร้อมอนุญาตให้ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าพบเพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ หากไม่มีเหตุอันควรอันใดในการควบคุมตัวนายประวิตร หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ขอเรียกร้องให้ คสช. พิจารณาปล่อยตัวนายประวิตรโดยเร็วที่สุด

คุม 3 แกนนำปปส. แจ้งข้อหาผิดกบฏ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งใช้อำนาจตาม

ประกาศกฎอัยการศึก ได้นำตัว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กบปส. พร้อมด้วยแกนนำ กบปส. 13 คน อาทิ นายถาวร เสนเนียม, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายสุริยะใส กตะศิลา และนายเอกอภิญญา พร้อมพันธุ โฆษก กบปส. ที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมตัวไว้ในการประกาศกฎอัยการศึก มายังสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ช่วงเช้าวันเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อกล่าวหาและทำบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาตามขั้นตอนชั้นสอบสวนคดีให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านี้อัยการ มีคำสั่งควรให้ฟ้อง นายสุเทพ กับพวกรวม 50 คนในความผิดฐานร่วมกับกบฏ และความผิดอื่นรวม 8 ข้อหา

โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา กับนายสุเทพ และแกนนำ กบปส.รวม 13 ราย ซึ่งนายความ กบปส. ได้ยื่นหลักทรัพย์ 1 แสนบาทเพื่อขอลปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยดีเอสไออนุญาตปล่อยชั่วคราวและนัดให้มารายงานตัวอัยการในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวมาที่สำนักงานอัยการ นายสุเทพ ซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสีขาว-ฟ้าที่เป็นเสื้อผ้าชุดเดิมตั้งแต่ถูก คสช.ควบคุมตัวนั้น มีสีหน้าเรียบเฉย

**เผยทหารดูแลผู้ถูกควบคุมตัวอย่างดี**

ด้านนายเอกอภิญญา กล่าวว่า แกนนำ กบปส. ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดีกบฏ และว่าระหว่างที่ตน และแกนนำ กบปส. ถูกคุมตัวอยู่ในค่ายทหาร ได้รับการปฏิบัติและดูแลจากทหารเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถติดต่อบุคคลภายนอกได้ และได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เท่านั้น โดยระหว่างที่ถูกควบคุมตัวก็เหมือนเข้าค่ายฝึก ร.ต.สมัยเรียน ทุกคนยังมีสุขภาพดี

**"นิติธร" ขี้คดักบปส.-คปท. ไม่ขึ้นศาลทหาร**

ด้านนายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาระชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กล่าวว่า การที่ คสช.มีประกาศให้คดีความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 113 รวมทั้งคดีความที่ต่อเนื่องกันอยู่ในขอบเขตการพิจารณาของศาลทหารนั้น แต่คดีของแกนนำ กบปส.และ คปท. ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประกาศของ คสช. ดังนั้นเชื่อว่าคดีนี้จึงอยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาตามเดิม

ขณะที่นายสวัสดิ์ เจริญผล ทีมนายความ กบปส. กล่าวว่า ดีเอสไอจะนัดส่งตัวให้อัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาเมื่อใดนั้น ยังไม่ได้แจ้งวันเวลาที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะน่าจะมีนัดหมายเพื่อส่งฟ้องศาลภายใน 30 วัน

ด้านนายถาวร เสนเนียม กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งข้อหา จากนั้นจะเตรียมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแกนนำทั้งหมด ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยทุกคนจะกลับบ้านหมด ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของทหารแล้ว เพราะอยู่ในกระบวนการยุติธรรม **คุมตัว "สุเทพ" ส่งฟ้องคดีสลายมือปืน 53**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 12.20 น. ทหารพร้อมด้วยตำรวจ ได้ควบคุมตัวนายสุเทพ เดินทางจากสำนักงานอัยการสูงสุด มายังศาลอาญา ที่อยู่ห่างกันประมาณ 400-500 เมตร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

โดยที่ศาลอาญา พ.ต.ท.พิชิต นนทสุวรรณ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1, ได้ยื่นฟ้อง นายสุเทพ ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรี ปี 2553 เป็นจำเลย ในความผิดฐาน ร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำการหรือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,83,84

ต่อมาทนายความของนายสุเทพ ได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อขอลปล่อยชั่วคราว

**ศาลให้ประกัน-ห้ามออกนอกประเทศ**

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ตามคำฟ้องประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าจำเลยไม่เคยถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวน และไม่มีสาเหตุให้เชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรืออาจไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีก อีกทั้งเมื่อโจทก์ ไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราว และจำเลยให้การปฏิเสธตามฟ้องโจทก์ จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยดีราคาประกัน 600,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 28 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากศาลอาญา ให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว นายสุเทพ เดินทางออกจากศาลด้วยสีหน้าเรียบเฉย โดยโบกมือ

ให้กับมวลชนจำนวนหนึ่งที่มากำลังใจ ก่อนที่นายสุเทพ จะขึ้นรถที่ทหารนั่งกระบะบรณรถออกไปจากศาล

ส่วน พระพุทธอะสิสระ, นายพิภพ ธงไชย, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ และแกนนำคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูก คสช.ควบคุมตัว ได้เดินทางมายังสำนักงานอัยการ เพื่อรายงานตัวด้วยตนเอง แต่เนื่องจากดีเอสไอยังไม่ได้เตรียมเอกสารในการแจ้งข้อหา เพราะยังไม่ได้มีการนัดส่งตัว จึงยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งต้องรอให้ดีเอสไอแจ้งวันนัดอีกครั้ง

**กัมพูชาปิดทางตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น**

จากกระแสข่าวที่นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีประเทศจำนวนหนึ่งแสดงความพร้อม ให้มีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนั้น หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาและพรรครัฐบาลปฏิเสศความเป็นไปได้ของการให้มีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชา โดยระบุว่ารัฐธรรมนูญของกัมพูชาระบุถึงความเป็นกลางและการไม่เข้าข้างใครเป็นการถาวร ทั้งยังรับรองว่าจะไม่ดำเนินการแทรกแซง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อกิจการภายในของประเทศอื่น

"ผมคิดว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่กัมพูชาเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทางตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น จะทราบดีว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ประการแรกเลย เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญของกัมพูชา ประการที่สองเพราะเรามีกลไกระดับภูมิภาค รวมถึงระดับระหว่างประเทศด้วย" นายพวย สัมพันธ์ โฆษกคดียุติธรรมนตรี กล่าว

ขณะที่นายเขี้ยว กัณณเกตุธี รัฐมนตรีช่วยสาร โฆษกข้อความทางเพชบุ๊ด ว่า "เราไม่สามารถอนุญาตให้มีการตั้งรัฐบาลแบบนี้บนแผ่นดินของเรา"

ทั้งนี้ นับจากมีการเข้าควบคุมอำนาจในไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลกัมพูชาระมัดระวังในการรักษาท่าที่เป็นกลางสำหรับประเด็นทางการเมืองของไทย

ส่วนปฏิบัติการของประเทศเพื่อนบ้านล่าสุด พม่า ซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียน ระบุว่า จะไม่มีพหุภาคีวิจารณ์ใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยยึดจุดยืนที่สอดคล้องกับคำแถลงร่วมเกี่ยวกับประเทศไทยในระหว่างการประชุมของผู้นำกลุ่มเมื่อวันที่ 11 พ.ค.